



ประกาศคณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน  
ของตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร ประจำปี 2560  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินทักษะด้านการจัดการข้อมูล ประจำปี 2560

ตามที่คณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการประเมินและขอบเขตเนื้อหาในการประเมินความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และได้  
ออกประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ข้อกำหนดและกำหนดการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่  
จำเป็นในการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภท  
เชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2560  
ฉบับลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 โดยจัดให้มีการประเมิน Pre-test ทักษะด้านการจัดการข้อมูล เมื่อวันที่ 4  
กันยายน 2560 นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขในการประเมินสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการ  
และพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร สังกัด  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2556 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1790/2560  
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2255/2560 ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.  
2560 จึงให้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินทักษะด้านการจัดการข้อมูล ประจำปี 2560 ตามเอกสารแนบท้าย  
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560

(นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  
ประธานคณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ

แบบท้ายประกาศคณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ ฉบับลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินทักษะด้านการจัดการข้อมูล ประจำปี 2560

ลำดับที่	คำนำหน้าชื่อ	ชื่อ	นามสกุล	ชื่อตำแหน่ง	ระดับที่ครองปัจจุบัน	สังกัดคณะ/สำนัก
1	นาง	ยุวดี	แสนสีดา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	กองการเจ้าหน้าที่
2	นาง	กาญจนา	สาธร	บุคลากร	ปฏิบัติการ	กองการเจ้าหน้าที่
3	นางสาว	สิริรัตน์	วงศ์ทอง	บุคลากร	ชำนาญการ	กองการเจ้าหน้าที่
4	นาย	สันติ	เจริญบุญญา	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ	คณะบริหารศาสตร์
5	นาง	กัญญณ์ชพร	ศรีสร้อย	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ	คณะบริหารศาสตร์
6	นางสาว	นาฏลดา	ลลิตากุลชัย	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปฏิบัติการ	คณะบริหารศาสตร์
7	นางสาว	สิรินุช	หมื่นเจริญ	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ	คณะพยาบาลศาสตร์
8	นาง	แหว	ถนอมวงศ์	นักวิทยาศาสตร์	ปฏิบัติการ	คณะเภสัชศาสตร์
9	นางสาว	สุขุมา	พวงมะลิ	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ	คณะเภสัชศาสตร์
10	นาย	กมล	คำพิบูลย์	ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติงาน	คณะวิทยาศาสตร์
11	นางสาว	นันทดา	ขาววงษ์	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปฏิบัติการ	คณะศิลปศาสตร์
12	นางสาว	พัทนี	เจริญทัศน์	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปฏิบัติการ	คณะศิลปศาสตร์
13	นางสาว	อัญรินทร์	พินิจไชยกุล	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปฏิบัติการ	คณะศิลปศาสตร์
14	นางสาว	กิตติญา	พรหมพา	นักวิเทศสัมพันธ์	ปฏิบัติการ	คณะศิลปศาสตร์
15	นาย	วัชรพงษ์	แสงนิล	นักวิจัย	ปฏิบัติการ	วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
16	นางสาว	ณภัทร์วิญญ์	คำจันทร์	ผู้ปฏิบัติงานบริหาร	ปฏิบัติงาน	วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
17	นางสาว	อรนิตย์	เข็มนาค	ผู้ปฏิบัติงานบริหาร	ปฏิบัติงาน	วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
18	นางสาว	ณัฐญา	มีชัย	นักวิชาการศึกษา	ชำนาญการ	วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
19	นางสาว	รัตติกาล	วังคะฮาด	นักวิชาการศึกษา	ชำนาญการ	วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
20	นาย	จิราวุฒม์	จันทรุกษา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ	สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
21	นางสาว	รุ่งอรุณ	แสงงาม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	สำนักงานกฎหมายและนิติการ
22	นางสาว	เต็มศิริ	ชิดดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
23	นาย	สุภวัฒน์	โสวรรณี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ
24	นาย	ธนาชัย	โสภามิ	ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา	ปฏิบัติงาน	สำนักวิทยบริการ

ศิริวิจิ